

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

โทร.02-579-5519 mail : agritech.pr@gmail.com



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ประเด็น	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ส่วนกลาง		
โควิด-19	1.ข้าราชการหมดสิทธิ รับเงินเยียวยาเกษตรกร เสนอที่ประชุมกรม.พิจารณา	แนวหน้า
	2.ชวยคพาพระพิรุณ	แนวหน้า
	3.หะหะพาที่ : จิตสำนึกในการ “เยียวยา” บทเรียนจากกระทรวงเกษตรฯ	ไทยรัฐ
ไม้ผล	4.ที่ป่าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก รณรงค์คนไทยบริโภคกระตุ้นเศรษฐกิจ	แนวหน้า
ส่วนภูมิภาค		
โควิด-19	5.'สุขทัย' ยื่นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ร่วมโครงการเยียวยาโควิดกว่า 9 หมื่นราย	สยามรัฐ
	6.เกษตรลำปาง เนะเกษตรกรตรวจสอบสถานะรับสิทธิ หากไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในเวลาที่กำหนด	สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่
YSF	7.เมื่อ Young Smart Farmer คีนถิ่น พลิกชุมชนเกือบร้างให้กลายเป็น 'Mango Land'!	smethailandclub
ไม้ผล	8.ทุเรียน เงาะ ที่บ้านไร่ อูทัยฯ อร่อยไม่เป็นรองใคร!!	เทคโนโลยีชาวบ้าน



ข้าราชการหมดสิทธิ์ รับเงินเยียวยาเกษตรกร เสนอที่ประชุมกรม.พิจารณา

วันเสาร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผลหารือคณะกรรมการกั่นกรอง ระบุข้าราชการประจำกว่า 9.1 หมื่นราย หมดสิทธิ์รับการเยียวยาเกษตรกร ยันทุกชั้นตอนเยียวยาโปร่งใส เตรียมขง “กรม.” ให้มีมติและเป็นที่ยืนยันสุด ขณะ “รมว.คลัง” ยกทีมตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ จ.นครปฐม พร้อมให้กำลังใจเกษตรกร เผยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วกว่า 3.2 ล้านราย ส่วนเกษตรกรกลุ่ม 2 ธ.ก.ส.จะเร่งโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรให้แก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ มีความเหมาะสมหรือไม่กับกระทรวงเกษตรฯ ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกั่นกรองการใช้เงินกู้และมติ ครม.วันที่ 28 เมษายน 2563 โดยทะเบียนเกษตรกรที่ปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ส่งให้กระทรวงการคลังประมาณ 8.3 ล้านราย กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้สิทธิ์โครงการเราไม่ทิ้งกัน ฐานทะเบียนประกันสังคม ฐานทะเบียนข้าราชการบำนาญ รวมถึงข้าราชการประจำด้วย คงเหลือรายชื่อเกษตรกรกลุ่มแรก 6.7 ล้านราย จ่ายเงินไปแล้ว 3.3 ล้านราย

ปลัดกระทรวงเกษตร กล่าวอีกว่า ล่าสุดหารือกับคณะกรรมการกั่นกรองการใช้เงินกู้เมื่อวานนี้ (21 พ.ค.) ว่า ข้าราชการประจำอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ เนื่องจากตามมติ ครม.ไม่ได้ให้คัดกรองข้าราชการประจำออก ซึ่ง คณะกรรมการกั่นกรองให้ความเห็นว่า ข้าราชการประจำเป็นผู้มีรายได้ ไม่สมควรได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร ทั้งนี้ คาดว่าคณะกรรมการกั่นกรองจะนำเสนอ กรม.พิจารณาให้มติดีกครั้ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นที่ยืนยันสุด โดย กระทรวงเกษตรฯ จะดำเนินการตามมติ ครม.อย่างเคร่งครัดและโปร่งใส ส่วนกระแสวิพากษ์ว่ามีชื่อในทะเบียนเกษตรกร เสียชีวิตประมาณ 1 แสนราย ยังไม่ทราบข้อมูล แต่การทำงานได้ประสานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) อย่างใกล้ชิด หาก ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเข้าบัญชีเกษตรกรรายใดได้ ไม่ว่าจะสาเหตุใด จะแจ้งกลับมา ยังกระทรวงเกษตรฯ ได้รับรายงานจาก ธ.ก.ส.ว่า มีผู้เสียชีวิตบ้าง แต่รอสรุปจำนวนที่แน่ชัดเมื่อสิ้นสุดโครงการ ขณะนี้ จะไปตรวจสอบหลักเกณฑ์ว่ากรณีหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเสียชีวิต สมาชิกในครัวเรือนจะได้รับสิทธิ์เยียวยาหรือไม่ สำหรับวันที่ 22 พฤษภาคม ธ.ก.ส.จะเริ่มจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรชุดที่ 2 จำนวน 3.4 ล้านราย คาดว่าจะจ่ายครบวันที่ 27 พฤษภาคม จากนั้นจะจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ้นและปรับปรุงทะเบียนวันที่ 1-15 พฤษภาคมต่อไป

วันเดียวกัน ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา จ.นครปฐม นายอุดม สวานายน รมว.คลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรมว.คลัง นายปฐมพงศ์ สุธงษ์จันทร์ ส.ส.นครปฐม พรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธิและการรับเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรและพบปะผู้ประกอบการ SMEs เกษตรโดยในส่วนของจังหวัดนครปฐม มีเกษตรกร ที่ได้รับเงินเยียวยาแล้ว 13,881ราย เป็นเงิน 69.4ล้านบาท

นายอุดม กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติ ครม.รายละเอียด 15,000บาท โดยจ่ายเดือนละ5,000บาทระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.63) จำนวน 10ล้านราย วงเงินงบประมาณ 150,000ล้านบาท โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส. ทุกสาขากว่า1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15พฤษภาคมที่ผ่านมา วันละประมาณ 1ล้านราย

“โดยวันที่ 22พฤษภาคม2563ได้จ่ายเงินแก่เกษตรกรในกลุ่มแรกไปแล้ว 3,222,952ราย เป็นจำนวนเงิน 16,115 ล้านบาท หลังได้รับรายชื่อจาก กษ.และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นๆของรัฐเช่นการเยียวยาผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ชำราชการบ้านญาติ ผู้รับสิทธิประกันสังคมหรือโครงการอื่นๆและสถานะผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา แต่ไม่สามารถโอนเงินได้อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ร้อยละ97 ไม่พบบัญชีเงินฝาก จึงขอให้เกษตรกรผู้ได้รับสิทธิให้ตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งเลขบัญชีรับโอนในเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็ว ซึ่งวันที่ 20พฤษภาคมกษ.ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่1 รอบ2 ให้ ธ.ก.ส.อีกจำนวน 3,519,434ราย ซึ่งได้มีการวางแผนจ่ายตั้งแต่วันที่22-29พฤษภาคม2563 ต่อไป” นายอุดม กล่าว

ชายคาพระพิรุณ : 25 พฤษภาคม 2563

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.



แชร์ 0



ทวีต



ติดตามแนวหน้า



ถูกใจ 4.5 แแสน



Get it on Google play

จากกรณีที่รัฐบาลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดในกลุ่มผู้ประกอบการ เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. 2563 ตั้งงบประมาณไว้ 150,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย โดยใช้เงินกู้จาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งหลังจากตรวจสอบข้อมูลและการลงทะเบียนแล้ว พบว่ามีจำนวน 8.33 ล้านราย เมื่อหักลงทะเบียนซ้ำซ้อนแล้วเหลือ 6,773,517 ราย โดยในส่วนของลงทะเบียนซ้ำซ้อนพบว่า เป็นข้าราชการประจำที่ทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมอยู่ 91,426 ราย และเป็นข้าราชการบำนาญ 84,471 ราย ซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามว่า ข้าราชการที่ทำเกษตรกรรมเป็นอาชีพเสริมนี้สมควรจะได้รับเงินเยียวยาด้วยหรือไม่ เพราะยังได้ทำงานและรับเงินเดือนปกติครบทุกบาททุกสตางค์ ในขณะที่ประชาชนหรือเกษตรกรอีกจำนวนมาก ยังได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลไม่ทั่วถึง

จากกรณีดังกล่าว ทำให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องรีบออกมาชี้แจงด่วน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน โดยท่านปลัดกระทรวง ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนเยียวยาเกษตรกรโปร่งใส และดำเนินการตามมติกรมฯ และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งตามมติของคณะกรรมการกฤษฎีกาการใช้จ่ายเงินกู้กำหนดให้ต้องมีการตรวจสอบเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการให้มีความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงต้องไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างดำเนินการและผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลาง และระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ความช่วยเหลือภายใต้มาตรการต่างๆ ของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในส่วนของลงทะเบียนรับการช่วยเหลือเยี่ยวนั้น มีเกษตรกรกลุ่มแรกที่ยื่นทะเบียนจำนวน 8.33 ล้านราย แต่ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม โครงการเราไม่ทิ้งกัน และทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทำให้คงเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 7.77 ล้านราย โดยการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในครั้งที่ 1 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกร ระหว่างวันที่ 15 - 21 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 3.22 ล้านราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,114.76 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยโอนเงินจนครบจำนวนเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรที่ยื่นทะเบียนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนตามที่หน่วยงานกำหนด และนำมาคัดกรองความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน และตรวจสอบกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญและระบบประกันสังคม และเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลเกษตรกรครั้งที่ 2 ให้กับ ธ.ก.ส. จำนวน 3.43 ล้านราย เพื่อดำเนินการจ่ายเงิน โดยคาดว่า ธ.ก.ส. จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรในระหว่างวันที่ 22 - 29 พฤษภาคม นี้

สำหรับในครั้งที่ 3 กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งข้อมูลเกษตรกร จำนวน 0.70 ล้านราย ให้กระทรวงการคลังเพื่อให้ คัดกรองและตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ที่ได้รับสิทธิตามโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน และตรวจสอบกับผู้ที่ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญ และระบบประกันสังคม และยังมีเกษตรกรที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 1.6 ล้านราย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะรวบรวมและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังต่อไป ซึ่งในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ระหว่างปรับปรุงและตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง จึงยังไม่สามารถเริ่มต้นการเพาะปลูกในฤดูการผลิต 2563/2564 ได้ ซึ่งได้กำหนดสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวม ตรวจสอบ และจะส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบและคัดกรอง เพื่อจะได้จ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน โดยจะขออนุมัติเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงงวดเดียว ไร่ละ 15,000 บาท ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยคาดว่าจะมีเกษตรกรรายใหม่ จำนวนประมาณ 120,000 ราย ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563

สำหรับในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยนั้น ท่านปลัดกระทรวงเกษตรฯ บอกว่า ได้หารือกับคณะกรรมการกั่นกรองฯ ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนว่า ข้าราชการไม่ควรได้รับการเยียวยาในส่วนนี้ แต่อาจจะต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติ และความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง และคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าที่ประชุม ครม. ต่อไป...

หะหะพาที้ : จิตสำนึกในการ “เหยี่ยวยา” บทเรียนจากกระทรวงเกษตรฯ



เป็นประเด็นใหญ่ฮือฮาในโซเชียลอยู่หลายวันที่เดียว จากข่าวที่ว่า ข้าราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวนหนึ่งที่เขาเวลาว่างไปประกอบอาชีพเสริมทำการเกษตรนั้นไซ้รู้ ทางกระทรวงเกษตรฯได้ส่งรายชื่อไปขอรับการเหยี่ยวยาด้วย โดยถือว่าเป็นเกษตรกร

พอข่าวนี้หลุดออกมาก็มีการแสดงความคิดเห็นเชิงไม่เห็นด้วย จนร้อนฉ่าไปทั้งโซเชียล

- เช็กสิทธิ์ www.เหยี่ยวยาเกษตรกร.com หลายคนได้เงิน 5,000 บาทแล้ว รีบตรวจสอบสถานะ
- "ธนกร" จัดเอกสาร แจง "อลงกรณ์" ยัน ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกร หน้าที่ ก.เกษตรฯ
- เตรียมตรวจสอบสิทธิ์ 'เหยี่ยวยาเกษตรกร' กลุ่มที่ 3 คาดจ่ายเงินรวดเดียว 15,000 บาท

รวมทั้งนักแต่งเพลงชื่อดัง “คุณดี้” นิตพงษ์ ท่อนาค ที่โพสต์ในเฟซบุ๊กของเขาอย่างสั้นๆว่า “แนวคิดที่จะเหยี่ยวยา ข้าราชการที่บังเอิญมีเวลาว่างไปทำการเกษตรน่าจะเลอะเทอะแล้วนะครีบ # คนเสียภาษี ด้วยโดนผลกระทบด้วยแต่ไม่กล้าขอเหยี่ยวยามีเคือง”

ที่ผมหยิบการโพสต์ของคุณดีมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็เพราะเห็นว่าเป็นข้อความที่เบาและสุภาพที่สุดแล้วเท่าที่ผมอ่านพบ

ถ้อยคำที่รุนแรงที่สุดที่คุณดีใช้ก็คือคำว่า “เลอะเทอะ” เท่านั้นเอง ไม่หนักหนาสาหัสไปจนถึงขนาดใช้คำอุทานว่า สาดดด! หรือ เอี้ยยย! อย่างในบางโพสต์

ก็สมควรจะให้สังคมไทยเขาตัดพ้อต่อว่าอยู่หรือครับ ที่จู่ๆกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปสนับสนุนให้ข้าราชการประจำของกระทรวงที่บังเอิญมีเวลาว่างไปทำการเกษตร (ตามสำนวนของคุณดี) ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน 15,000 บาท กับเขาด้วย

โดยส่งรายชื่อรวมไปกับเกษตรกรที่มีฐานข้อมูลรายชื่ออยู่แล้ว พร้อมกับอ้างว่ามติ ครม.ที่เคยมีอยู่นั้น จะไม่จ่ายเงินเยียวยาเฉพาะข้าราชการที่เกษียณแล้วเท่านั้น

แต่ก็เป็นข้าราชการประจำ แต่ไปทำอาชีพเสริมโดยไม่เบียดบังเวลาราชการ ยังไม่มีมติที่ชัดเจน ท่านก็เลยส่งมา

ซึ่งโดยสามัญสำนึกกระทรวงเกษตรฯควรจะได้แต่แรกว่า ขนาดข้าราชการเกษียณแล้ว ได้เงินเดือนลดไปตั้งเยอะ ครม.ท่านยังไม่ให้จ่าย ...ใครที่โทษเขาจะยอมให้จ่ายข้าราชการที่ยังทำงานกินเงินเดือนเต็มเม็ด เต็มหน่วยอยู่ในขณะนี้ ได้ละ

ตัดรายชื่อทั้ง 91,000 ราย ที่ว่าเสียแต่ต้น เรื่องก็จบ และก็คงจะได้รับคำชมด้วยซ้ำว่าทำหน้าที่ได้อย่างดี เห็นแก่ประโยชน์ของเงินที่มาจากหยาดเหงื่อของประชาชนอย่างแท้จริง

พอเรื่องฮือฮาขึ้นแล้ว ทั้งกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกัลยาณมิตร ท่านออกมายืนยันแล้วว่าจ่ายเยียวยาให้แก่ข้าราชการกลุ่มนี้ไม่ได้เด็ดขาด...แม้ทั้งท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะชี้แจงทำความเข้าใจ ยกเหตุผลผลหลายอย่างก็เปล่าประโยชน์ เพราะสังคมได้พิพากษาท่านไปเรียบร้อยแล้ว

ผมเข้าใจดีว่าประชาชนชาวไทยที่ทำหน้าที่พลเมืองดีในการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลมาตลอดนั้น ไม่ได้ขัดข้องเลยที่ท่านจะนำเงินภาษีจำนวนมาก ของพวกเขาไปจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้

แม้ภาษีปัจจุบันไม่พอ จะต้องไปกู้เงินในอนาคตมาจ่าย ซึ่งพวกเขา ก็จะต้องโดนเก็บภาษีในอนาคตเพิ่มขึ้นด้วย...เขาก็ไม่ปริปากบ่นแต่อย่างใด

เพราะตระหนักดีว่าการแจกการเยียวยาครั้งนี้เป็นเรื่องจำเป็น อย่างยิ่งยวด แตกต่างไปจากการแจกแบบประชานิยมที่รัฐบาลชุดนี้แหละเคยทำและชอบทำอยู่เสมอในห้วงเวลาที่ผ่านมา

สิ่งที่ประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เขาอยากเห็น ก็คือ ขอให้ท่านชดเชยให้ถูกคนอย่างเป็นธรรมและอย่างทั่วถึงเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ ทุกหน่วยราชการที่รับผิดชอบในการแจกหรือการเยียวยาจะต้องช่วยดูแลให้ดี ๆ เพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรม ทั่วถึงและถูกฝาถูกตัวตั้งแต่ต้น

ขอฝากให้ทุกๆกระทรวงนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ใช้ จิตสำนึกในการตัดสินใจให้มากที่สุด โดยคำนึงถึงคุณค่าของเงินภาษีและเงินกู้ที่ประชาชนจะต้องใช้คืนในอนาคตให้มากที่สุด และอย่าใช้วิธีคิดแบบศรีธนญชัยโดยเด็ดขาด

รวมทั้งเวลาเอาเงินไปใช้เวลาได้โครงการต่างๆไปแก้ปัญหา หรือไปกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งกำลังจะตามมาก้อนใหญ่ขึ้นก็จะต้องไม่โกง ไม่กิน ไม่รั่ว ไม่ไหลแม้แต่บาทเดียว

คนเสียภาษีอย่างคุณ นิตินันท์ ห่อนาค เขาใช้คำว่า “เคือง” เท่านั้นเวลาโพสต์ต่อว่า แต่อีกหลายคนที่ผมได้ยินมา และได้อ่านมาใช้คำว่า “แฉ่ง” เลยละครับจะบอกให้

สำหรับใครก็ตามจะเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการประจำก็ตามที่ใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท โดยมีชอบ!

“ซูม”

ชี้เป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพภาคตะวันออก รมรณรงค์คนไทยบริโภคกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยถึงสถานการณ์ผลิตผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2563 ในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด ได้แก่ ทุเรียนมีผลผลิต 550,035 ตัน มังคุด 212,345 ตัน เงาะ 210,637 ตัน และลองกอง 22,484 ตัน ปริมาณรวมทั้งหมด 995,501 ตัน โดยผลผลิตทุกชนิดเพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการออกดอกติดผลและราคาดี จึงใจให้เกษตรกรรบำรุงดูแลรักษาผลผลิตดีขึ้น ขณะนี้ผลไม้ทั้ง 4 ชนิด เก็บเกี่ยวแล้ว 598,246 ตัน คิดเป็นร้อยละ 60.09 คงเหลือผลไม้ที่ยังไม่เก็บเกี่ยว 397,255 ตัน หรือร้อยละ 39.91 (ข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 2563) โดยเฉพาะทุเรียน มังคุด และเงาะมักกระจุกตัว (Peak) ในช่วงเดือนพฤษภาคม

สำหรับราคาจำหน่ายผลไม้ราคาเฉลี่ย 3 จังหวัด ทุเรียน แบ่งเป็น ทุเรียนหมอนทองเกรดส่งออก ราคา 104.33 บาท/กก. หมอนทองคละ 90 บาท/กก. และชนิดคละ 45 บาท/กก. เงาะ แบ่งเป็น เงาะ (คละ) 20.67 บาท/กก. มังคุด แบ่งเป็น มังคุดส่งออก เกรด A 61 บาท/กก. เกรด B 50 บาท/กก. มังคุดคละ 57 บาท/กก. และตกรเกรด 25.67 บาท/กก. ลองกอง แบ่งเป็น ซ่อเกรด A 40 บาท/กก. ซ่อเกรด B 32.50 บาท/กก. ลองกองคละ 30 บาท/กก.

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้จัดกิจกรรม “ซื้อสินค้าเกษตรกรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้อุดหนุนผลไม้ในประเทศ และส่งเสริมให้คนไทยบริโภคผลไม้ไทยเกรด Premium ในราคายุติธรรมตามฤดูกาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระบาด โดยเปิดรับหรือออเดอร์สั่งจองผลไม้ล่วงหน้า พร้อมชี้เป้าแหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดีภาคตะวันออก 3 จังหวัด ของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ Young Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ดังนี้

ระยอง ได้แก่ สวนลุงอ้น 44/2 ม.1 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง โทร.09-4485-3167, สวนคุณน้อย เลขที่ 35 ถ.เจริญสุข ต.วังห้ว อ.แกลง จ.ระยอง โทร.08-1940-4384, สวนธรรมเจริญ 2/5 ม. 4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร.08-6099-8638, สวนผู้ใหญ่สมควร 57 ม.3 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง โทร.08-1761-9497, สวนคุณประยูร 48 ม.3 ต.ชากโค่น อ.แกลง จ.ระยอง โทร.08-8231-8413, สวนพรประเสริฐ 141/3 ม.1 ต.แม่ไม้คู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง โทร.09-2295-6651, สวนประสมทรัพย์ 108/7 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โทร.08-1377-3056 และสวนนิมิต 74/9 ม.4 ต.นาตาขวัญ อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 09-4484-4175

จันทบุรี ได้แก่ สวนบีบี (ทุเรียนน้ำกร่อย) ม.14 ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร. 06-2439-1687, สวนกฤษณา รูปใหญ่ ม.5 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.08-9982-8467, สวนลูกหมู ม.5 ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.08-9508-5342, สวนสิงห์ท่าเมือง ม.3 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.08-6077-9627, สวนคุณดีม ม.7 ต.กระแจะ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.08-9505-5077, สวนนักรบ ม.3 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี โทร.06-5923-9954, สวนผู้ใหญ่บอม ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.08-7446-3388, สวนพรรณมณี ม.6 ต.วังโดนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โทร.08-9508-5342, สวนชญาทิศ สุคนธจร ม.1 ต.ฉมัน อ.มะขาม จ.จันทบุรี โทร.09-2436-6641 และ P.J Fruit ผลไม้ดีดี Q ม.2 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.08-4117-5352

ตราด เป็นสวนของ Young Smart Farmer ได้แก่ สวนอิสระ ศรีนาราง โทร.09-9619-2321, สวนรังสิมา ศรีนาราง โทร.062-5599363, สวนบัณฑิต กุลพฤษ โทร.089-0986075, สวนชัยภูวารรณ์ โชติช่วง โทร.08-4543-4243, สวนดารารัตน์ นิยมรัตน์ โทร.08-6464-2214, สวนเฉลิมพล ทัทมากร ทุเรียนเกาะช้าง จ.ตราด โทร.08-6022-6346 และสวนจักรพรรดิ บรรจง โทร.08-6345-8461

“กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการทั้ง Smart Farmer และ Young Smart Farmer นำผลไม้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้แก่ Thailand postmart ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด, Lazada, Shopee,www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนผลไม้ไทยคุณภาพดีของภาคตะวันออกช่วงนี้ตามแหล่งผลิตดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย เงินทองไม่รั่วไหล และถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย” รองอธิบดีกล่าว

'สุโขทัย' ยื่นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ร่วมโครงการเยียวยาโควิดกว่า 9 หมื่นราย

👍 0 | 🔄 Share 0 | 🗨️ Share 0

👤 สยามรัฐออนไลน์ 🕒 25 พฤษภาคม 2563 16:33 น. 📍 ภูมิภาค
👉 สุโขทัย



นายเนตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัยได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตามระเบียบของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรับขึ้นทะเบียนเป็นรายครัวเรือน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำข้อมูลไปตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานอื่นๆ (กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมหม่อนไหม, การยางแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล และสำนักงานสรรพสามิต) ตรวจสอบความซ้ำซ้อนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกัน ผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการบำนาญของกรมบัญชีกลาง ระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม



เพื่อเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงครัวเรือนละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้จังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกรขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วกว่า 90,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2563) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายที่ 1 จำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 และเฉพาะที่ปรับปรุง ปี 2563 กับกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 79,412 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายที่ 2 เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วก่อนปี 2562 แต่ไม่ได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหม่ที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จำนวน 12,634 ครัวเรือน กลุ่มเป้าหมายที่ 3 เกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกในปีการผลิต 2563/64 และคาดว่าจะปลูกภายใน 30 มิถุนายน 2563 และยื่นแบบคำร้องไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จำนวน 1,888 ครัวเรือน



ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรสามารถยื่นเรื่องได้ที่ 1.เกษตรอำเภอ 2.ประมงจังหวัด/อำเภอ 3.ปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ 4.หมอนูใหม่ ภูมิภาค 5.กยท. ภูมิภาค 6.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 7.อ้อย ภูมิภาค 8.ยาสูบทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ถึง 5 มิถุนายน 2563 นี้



ข่าวภาคเหนือตอนบน

เกษตรกรลำปาง แนะเกษตรกรตรวจสอบสถานะรับสิทธิ์
หากไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในเวลาที่
กำหนด



เช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร

กลุ่ม 1

เกษตรกร
ปรับปรุงข้อมูล ปี 62/63
ภายใน 30 เม.ย. 63

1. **เช็คสิทธิ์** เว็บไซต์ www.mooc.go.th
กดตรวจสอบ หากได้รับสิทธิ์ให้รอรับเงิน
2. **อุทธรณ์** ตั้งแต่วันที่ - 5 มิ.ย. 63

กลุ่ม 2

เกษตรกร
ปรับปรุงข้อมูลปลูกพืช
ระหว่าง 1-15 พ.ค. 63

1. **เช็คสิทธิ์** เว็บไซต์ www.mooc.go.th
เริ่มเช็คได้ 27 พ.ค. 63 เป็นต้นไป
2. **อุทธรณ์** 31 พ.ค. - 5 มิ.ย. 63

ยื่นอุทธรณ์ได้ 8 หน่วยงาน ดังนี้

- สำนักงานเกษตรอำเภอ
- สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
- สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน

- เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
- สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
- การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

วันนี้ - 5 มิ.ย. 63

เอกสารประกอบอุทธรณ์

1. บัตรประชาชน/
หลักฐานการมอบอำนาจ
2. แบบรับเรื่องอุทธรณ์

**ตรวจสอบสถานะอุทธรณ์
เงินเยียวยาเกษตรกร**
ได้ที่เว็บไซต์ www.mooc.go.th
ภายใน 8 วัน นับจากการยื่นอุทธรณ์

© ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลสารสนเทศ | e-mail : agritech.prg@gmail.com

ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการรับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยช่วยเหลือเงินจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาจนถึงขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลว่า เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะรับสิทธิเยียวยาเกษตรกร ที่เว็บไซต์ www.moac.go.th โดยหากพบว่า สถานะของเกษตรกรเป็น “สีเขียว” มีข้อความว่า “ได้รับสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ฯ” โดยจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตามตารางการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ซึ่ง ธ.ก.ส. จังหวัดลำปาง จะทำโอนเงินจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 แต่หากกรณีเวลาได้ล่วงเลยจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เงินยังไม่โอนเข้าบัญชีธนาคารของเกษตรกร ให้เกษตรกรดำเนินการยื่นอุทธรณ์ ตามแบบอุทธรณ์ และตามสถานที่ที่กำหนด ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4 สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา) และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สำหรับกรณีสถานะของเกษตรกรถูกตัดสิทธิ์ โดยขึ้นสถานะเป็นข้อความสีแดง ว่า “ไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา” โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ และประกันสังคม หากประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ สามารถดำเนินการได้เช่นกัน โดยให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งการอุทธรณ์จะไม่ใช่การยื่นเรื่องขอรับสิทธิเงินเยียวยา แต่เป็นการรวบรวมรายชื่อโดยกระทรวงเกษตร ฯ เพื่อส่งรายชื่อไปยังกระทรวงการคลังต่อไป

เกษตรจังหวัดลำปาง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ความหมายของเกษตรกรแต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย เกษตรกรกลุ่มที่ 1 เป็นเกษตรกรที่มีขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และได้ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลัง และตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ รัฐ โดย แบ่งเป็นการโอนเงินจาก ธ.ก.ส. เป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเรียบร้อยแล้ว 3.2 ล้านราย (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563) และชุดที่ 2 จำนวน 3.5 ล้านราย โดยเริ่มโอนแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (จังหวัดลำปาง จะโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) และ เกษตรกรกลุ่มที่ 1 สามารถอุทธรณ์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 2 เป็นเกษตรกรที่ขึ้น/ปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2563 (ประมาณ 1.57 ล้านราย) สามารถตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ให้เริ่มยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2563

เกษตรกรกลุ่มที่ 3 เป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูก แต่ได้ลงทะเบียนแจ้งความจำนง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ว่า จะเพาะปลูกจริงก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 63 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 1.3 แสนคน จะได้รับเงินครั้งเดียว 15,000 บาท และสามารถอุทธรณ์ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

SME THAILAND CLUB

เมื่อ Young Smart Farmer คืบดิน พลิกชุมชนเกือบร้างให้กลายเป็น 'Mango Land'!

by SME Thailand. 23 พค. 2020

Share:



TEXT : ยวดี ศรีภุมมา



- ณ ตำบลท่าเสาห่างไกลในจังหวัดปราจีนบุรี มีหมู่บ้านชื่อว่า “มาบเหียง” ที่เคยแห้งแล้ง เหี่ยวเฉาแถมยังเต็มไปด้วยโจรลักชิงวิ่งราว ชาวบ้านหลายคนถอดใจขายที่ทิ้งจนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้เกือบกลายเป็นหมู่บ้านร้าง!
- แต่ด้วยพลังแห่ง Young Smart Farmer และความเข้มแข็งของคนในชุมชน ได้ร่วมกันพลิกฟื้นหมู่บ้านแห่งนี้ให้มีชีวิตขึ้นอีกครั้ง แถมยังขุดเด่นของตัวเองอย่างมะม่วงมาพัฒนาพื้นที่จนแข็งแกร่ง
- ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดถึง 1,600 ไร่ ผลผลิตได้ปีละ 1 พันตัน ส่งออกไปหลายประเทศ แถมยังตั้งเป้าให้ชุมชนมาบเหียงกลายเป็น Mango Land แห่งประเทศไทย ที่มีทั้งศูนย์เรียนรู้ มีฟาร์มสเตย์ ตลอดจนคาเฟ่เก๋ๆ อีกด้วย!

หมู่บ้านมาบเหียง เป็นหมู่บ้านที่ไกลจากตัวอำเภอปราจีนบุรีที่สุดแล้ว จะไปตัวอำเภอแต่ละที ปั่นจักรยานไป ใช้เวลาเป็นวัน สมัยก่อนเรียกว่าดงโจรเลย มันเปลี่ยว มีพวกโจร ฆ่าชิงวิ่งราวที่หมู่บ้านนี้แหละ รวมถึงคนที่ทำการเกษตรก็ประสบปัญหาภัยแล้ง ไม่มีวิธีแก้ไขก็ขายที่ไปอยู่หมู่บ้านอื่น จนเกือบจะกลายเป็นหมู่บ้านร้าง

คำบอกเล่าถึงภาพในอดีตจาก Young Smart Farmer ที่คืนถิ่นเพื่อพัฒนาวิถีเกษตรของหมู่บ้านให้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างแบรนด์ให้มะม่วงของบ้านมาบเหียงกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น



ชายคนนี้เป็น 'สายนที ธรรมมะ' อดีตนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเขาได้เล่าต่อว่า จากหมู่บ้านที่เกือบร้างในวันนั้นได้มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน รวมถึงตัวเขาเองที่กลับมาบ้านเกิดหลังจากจบมหาวิทยาลัยและนำเอาองค์ความรู้ต่างๆ มาต่อยอดจากการปลุกมะม่วงธรรมดาของชาวบ้านในชุมชนให้กลายเป็นดินแดนแห่งมะม่วง ณ บ้านมาบเหียง

“หลังจากจบมหาวิทยาลัยเราก็มานั่งคิดว่าจะทำอะไร เป็นมนุษย์เงินเดือนมันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายที่เราวางไว้ จึงหันมามองว่าบ้านเรามีอะไร พื้นฐานชุมชนเรามีอะไร ปกติเวลาปิดเทอมหรือว่างๆ ก็จะกลับมาช่วยที่บ้าน เพราะว่าพ่อทำสวนมะม่วง ก็จะต้องมีการออกบิลเวลาที่เก็บมะม่วงเสร็จ คัดขึ้นรถ พอออกบิล เก็บเงินขึ้นรถสิบล้อไปได้วันละ 2 แสน 3 แสน พ่อก็จะถามว่า กลับมาอยู่กับพ่อ ทำงานวันละ 2 แสนดีไหม เหมือนเป็นกลวิธีของเขาที่อยากให้เรากลับบ้าน ด้วยความที่เราเป็นคนขี้เกียจ ไม่ได้ขยัน แค่อินไปเรียน 8 โมง เลิก 4 โมง มา 12 ปีก็จะตายแล้ว เรารู้ว่าถ้าทำงานเป็น Routine แบบนั้นอีกไม่ไหวแน่นอน เลยตัดสินใจกลับบ้าน” เขาเล่า

ชีวิตเริ่มต้นของ Young Smart Farmer นอกจากที่จะต้องเรียนรู้วิธีการปลูกมะม่วง วิธีการดูแล วิธีการเก็บเกี่ยวแบบครบวงจรแล้ว สายานที่ยังไม่หยุดแค่การพัฒนาสวนของตัวเอง แต่เขาเริ่มต้นรวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนให้กลายเป็น 'วิสาหกิจกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง'

“พอเราเริ่มที่จะทำของตัวเองในพื้นที่กว่า 40 ไร่แล้ว ก็ยังช่วยดูเรื่องของการรวมกลุ่มของเกษตรกร ก่อนหน้านี้มีโอกาสไปได้ On Job Training ที่ฟาร์มมะม่วงที่ออสเตรเลีย 3 เดือน ได้เห็นสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันคือ Farmer บ้านเราแปลว่าชาวนา ก็ไม่รู้ว่าใครคิดค่าแปลง แต่บ้านเขา Farmer แปลว่าคนทำฟาร์มจริงๆ มีระบบต่างๆ มีคนทำงาน มีคนบริหาร มีคนจัดจำหน่าย เหมือนเป็นบริษัทหนึ่งเลย จึงเข้าใจว่าทำไมต้องมีการรวมกลุ่ม การมีกลุ่มจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรได้ เช่น บัญชีการผลิต ทุน การรวบรวมผลผลิต การโดนเอาไรด์เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง พอรวบรวมผลผลิตได้มากก็มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น รวมผลผลิตให้พ่อค้าที่ตลาดไทย ตลาดส่งออกอย่าง มาเลเซีย สิงคโปร์ ต้องมาซื้อที่สวนเท่านั้น เราไม่ออกไปส่ง ตอนนี้มีพื้นที่ผลิตทั้งหมด 1,600 ไร่ สามารถผลิตได้ปีละ 1 พันตัน เรามีอำนาจการต่อรองแล้ว ตอนนี้อย่างไรก็ทำงานเกษตรกรควบคู่ไปกับงานชุมชน”

สิ่งที่สายานที่ทำมีทั้งการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มผลิตมะม่วงนอกฤดูบ้านมาบเหียง(แปลงใหญ่มะม่วง) สร้างแบรนด์ให้มะม่วงของหมู่บ้านมาบเหียงกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น ภายใต้แบรนด์ 'Mango Land' พัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวและ Farmstay ตลอดจนการสร้างคาเฟ่เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นร้านกาแฟ ร้านอาหารและสถานที่วางขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน

“จริงๆ ในชุมชนเรามีหลายอาชีพ เกษตรกรก็ส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีพื้นที่ทำการเกษตรก็เกิดการจ้างงาน หลายคนมารับจ้างเก็บมะม่วง ขยับไปสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพราะว่าเราตั้งใจอยากทำให้หมู่บ้านของเราเป็น Mango Land ฉะนั้น มีครบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ทั้งผลิต แปรรูป การขาย เป็น Farmstay มี Mango Cafe แล้วชาวบ้านแต่ละกลุ่มก็จะมีผลิตภัณฑ์ของเขาเสริมขึ้นมา เช่น กลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริก มีภูมิปัญญาของเขาที่สืบทอดกันมา เราเองก็จะช่วยด้านการตลาด ด้านบรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ช่วยในการเพิ่มงาน เพิ่มรายได้ อย่างที่อื่นก็อาจจะทำสวนมะม่วงไป ไม่ได้สนใจชุมชน แต่ชุมชนของเรา การทำสวนมะม่วงเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เอาคนในชุมชนมาเป็นหลักเลย” เขายกวิธีคิด

สำหรับมะม่วงของชุมชนบ้านมาบเหียง จะมีด้วยกันถึง 4 สายพันธุ์ นั่นคือ มะม่วงแรด มะม่วงเขียวเสวย มะม่วงฟ้าลั่นและมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ซึ่งขายทั้งในประเทศและส่งออก โดยความตั้งใจสำคัญของสายานที่นั่นคือการเก็บมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เกรดดีที่สุดเอาไว้ให้คนไทยได้กิน

“มะม่วงน้ำดอกไม้ เราตั้งใจว่าจะไม่ผลิตเพื่อส่งออกให้คนไทยได้กินมะม่วงน้ำดอกไม้ที่เกรดดีที่สุด เพราะว่าส่วนใหญ่ ถ้าเกรดดีที่สุด เขาจะส่งออก เวลาคนไปซื้อตามตลาดก็จะไม่ได้มะม่วงน้ำดอกไม้เกรดดี แต่เราอยากให้คนไทยได้กิน จึงสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาด้วย นั่นคือแบรนด์ Mango Land ใช้ในการขายมะม่วงน้ำดอกไม้ ใช้รับมะม่วงน้ำดอกไม้ ผลิตภัณฑ์มะม่วงทั้งหมดจะใช้แบรนด์นี้ เพื่อให้คนจดจำได้”

ก่อนปีดบทสนทนา สายานที่ได้เล่าถึงการเป็น Young Smart Farmer ที่ได้กลับไปเป็นเสียดินถิ่น พลิกที่บ้านเกิดของตัวเองให้กลายเป็นชุมชนที่แข็งแกร่ง

“พอเข้ามาทำงานในชุมชน เราต้องมาสร้างความเข้าใจ สร้างองค์ความรู้ให้สมาชิกเข้าใจวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ต่างจากวิธีการทำงานแบบเดิม ดีกว่าอย่างไร เพื่อให้เขามั่นใจในทิศทางที่เราจะพาเขาไป นอกจากนี้ยังมีการปั้นเด็กรุ่นใหม่ให้เข้ามาทำงานชุมชน นี่เป็นสิ่งที่บ้านมาบเหียงได้เปรียบ นอกจากนี้การเป็น Young Smart Farmer ต้องเริ่มจากตัวอย่างที่เขาได้เห็น วิทยุส่วนใหญ่มีกมองว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่ จน เครียด กินเหล้า นั่นคือภาพจำ แต่ภาพจำของพี่คือการที่พ่อให้มาช่วยเก็บบิล ถ้าเราอยากเปลี่ยนมุมมองเขา ต้องมีตัวอย่างให้เห็น อย่างคนที่ประสบความสำเร็จไปแชร์เรื่องราว แชร์ประสบการณ์ คนก็จะเห็นว่าเกษตรกรเป็นอาชีพที่สามารถรวยได้”



เพราะความสามารถของเกษตรกรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอเพียงแต่คุณไม่หยุดพัฒนาและเริ่มต้นทดลองแนวคิดใหม่ๆ สร้างความเป็นกลุ่มก้อนขึ้นในชุมชนเพื่อเดินไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่ง หยิบเอกลักษณะของชุมชนขึ้นมาสร้างจุดเด่นที่แตกต่าง หมู่บ้านของคุณก็จะกลายเป็นที่รู้จักได้ไม่ยาก!

เริ่มเข้าสู่เทศกาลผลไม้ในฤดูกาลใหม่กันแล้ว แม้ในช่วงต้นปีอากาศค่อนข้างแปรปรวน แล้วคาดการณ์ว่าในปี 2562 ความแห้งแล้งน่าจะรุนแรงและยาวนาน ดังนั้น ความน่าเป็นห่วงคงจะหนีไม่พ้นภาคเกษตรกรรม

“ทุเรียน” ยังคงเป็นแชมป์ผลไม้ยอดฮิตติดต่อกันมาหลายปี แล้วยิ่งนานวันดูเหมือนจะกลายเป็นดาวผลไม้ที่ขึ้นชอบของผู้คนเกือบทั่วโลกไปแล้ว จึงทำให้ชาวสวนทุเรียนโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันออกเร่งพัฒนาปรับปรุงคุณภาพทุเรียนไทย เน้นส่งออกเพื่อขายได้ราคาสูง ส่วนคนในประเทศไม่ต้องน้อยใจ เพราะยังมีชาวสวนทุเรียนอีกหลายแห่งที่พัฒนาผลผลิตได้มาตรฐานแต่ขายเฉพาะในประเทศ



คุณลุงประสิทธิ์กับคุณขจรศักดิ์ พ่อ ลูกที่ช่วยกันดูแลไม้ผลในสวนของครอบครัว

อุทัยธานี เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านไม้ผลไม้แพ้งจังหวัดอื่น ที่ผ่านมามีพบว่า ทุเรียนและผลไม้หลายชนิดเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค แม้ชื่อเสียงทุเรียนของอุทัยธานีจะไม่โด่งดังในระดับแถวหน้า แต่บรรดานักชิมมืออาชีพต่างรู้กันดีว่า ทุเรียนของจังหวัดนี้อร่อยไม่เป็นรองใคร

อำเภอบ้านไร่ เป็นอีกแห่งที่ปลูกทุเรียนและไม้ผลหลายชนิดได้ดีมีคุณภาพ ชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนเปลี่ยนจากทำพืชไร่มาทำสวนผลไม้ผสมช่วยสร้างรายได้ แก้ปัญหาราคาผลผลิตทางเกษตรตกต่ำ



เงาะโรงเรียนเปลือกบาง เนื้อหนา แท้ง หวาน กรอบ

ครอบครัวเดียวเจริญสิน อย่าง คุณประสิทธิ์ (พ่อ) และ คุณขจรศักดิ์ (ลูก) อยู่บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 5 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ได้เปลี่ยนอาชีพจากการปลูกสับปะรดและข้าวโพดมาทำสวนผลไม้อย่างทุเรียน เงาะ มะละกอ อย่างมีคุณภาพ ได้รับรองเป็นสวนมาตรฐาน GAP เป็นที่ต้องการของตลาดหลายแห่ง สร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครอบครัว

คุณประสิทธิ์ วัย 74 ปี บอกว่าทำสวนผลไม้มากกว่า 30 ปี จากเดิมมีอาชีพทำไร่สับปะรดส่งขายโรงงานกับข้าวโพด ซึ่งประสบปัญหาจากสภาพอากาศ ต้นทุน และตลาดมาตลอด ทั้งนี้การปลูกผลไม้เกิดจากความไม่ตั้งใจเมื่อน้องสาวนำพันธุ์ทุเรียนจากจังหวัดนนทบุรีมาให้ปลูกจำนวน 2-3 ต้น ก็ลองปลูกไปตามความเข้าใจตัวเองแล้วรอดมาเพียง 2 ต้น

กระทั่งเมื่อมีผลผลิต พบว่า มีคุณภาพดี มีคนสนใจซื้อ จึงเกิดความคิดที่จะปลูกจริงจัง ขณะเดียวกันยังมองว่าการปลูกไม้ผลมีระยะเวลายาวนานกว่าพืชไร่ ปลูกลงแรงครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ยาวนานหลายปี เพียงหมั่นดูแลใส่ปุ๋ยยาและกำจัดวัชพืช แล้วยิ่งเหน็ดเหนื่อยกว่า แต่มีราคาดีกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลให้ตัดสินใจมาปลูกไม้ผลอย่างจริงจัง แล้วซื้อพันธุ์ทุเรียนหอมทองที่มีคุณภาพจากจันทบุรีที่เป็นแหล่งปลูกนำเชื่อถือ พร้อมกับพันธุ์เงาะทางใต้และผลไม้อื่น

ในช่วงนั้นในพื้นที่แถวนี้ยังไม่มีใครปลูกผลไม้ เพราะมีความเข้าใจว่าคงปลูกไม่ได้เนื่องจากสภาพทางธรรมชาติไม่เหมาะสม ดังนั้น การที่คุณประสิทธิ์กับน้องสาวนำผลไม้มาปลูกจึงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านมองว่าคงสูญเปล่า แต่ในที่สุดพี่น้องคู่นี้ก็ทำสำเร็จ สร้างความประหลาดใจให้กับเพื่อนบ้าน แล้วยังถือเป็นผู้ปลูกไม้ผลรายแรกในพื้นที่แห่งนี้ด้วย

คุณประสิทธิ์ บอกว่า ความจริงไม้ผลปลูกไม่ยาก หรือหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีมากน้อยอยู่ที่การปฏิบัติของเรามากกว่า ในตอนแรกที่ปลูกแล้วไม่สำเร็จ เพราะไม่ได้ตั้งใจ แต่หลังจากเอาใจใส่หาข้อมูล สอบถามผู้มีประสบการณ์แล้วเมื่อลองมาปฏิบัติจะเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆ จนมีความชำนาญ

“สมัยก่อนไม่มีใครมาสอน ไม่มีเครื่องมือสื่อสารที่พอจะหาความรู้ แม้เจ้าหน้าที่ราชการเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้จะปลูกไม้ผลได้ ครั้นเมื่อความสำเร็จปรากฏเด่นชัด ทำให้ทางหน่วยงานเกษตรต้องปรับแนวทางการทำงานโดยเติมบุคลากรด้านไม้ผลเข้ามาส่งเสริมอบรมให้ความรู้และนำชาวบ้านไปศึกษาดูงานไม้ผลในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ”



อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพทางธรรมชาติของแต่ละพื้นที่ที่มีความต่างกัน แนวทางปฏิบัติอาจนำมาใช้เหมือนกันทั้งหมดไม่ได้ แล้วบางอย่างต้องปรับเปลี่ยนหรือคิดหาวิธีอื่นตามหลักวิชาการนำมาใช้ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นช่วงการสร้างดอก การควบคุมน้ำ การให้ปุ๋ย การดูแลในช่วงผลผลิต ฯลฯ

ปัจจุบัน สวนทุเรียนของคุณประสิทธิ์ที่มีคุณขจรศักดิ์เข้ามาดูแล มีจำนวนต้นทุเรียนเก่าอยู่ 200 กว่าต้น ระยะปลูกไม่แน่นอน เพราะเพิ่งปลูกครั้งแรก มีทั้ง 6 คูณ 6 เมตร กับ 5 คูณ 5 เมตร กับทุเรียนรุ่นใหม่ที่ปลูกได้สัก 2 ปี จำนวน 600 ต้น ที่ปลูกระยะมาตรฐาน 7 คูณ 8 เมตร

เงาะโรงเรียน จะให้ผลผลิตตัดเก็บได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม หลังจากเก็บผลผลิตเงาะเสร็จแล้ว จะตัดแต่งทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หรือ 16-16-16 จะใส่ต้นละประมาณ 10 กำมือ หวานให้รอบทรงพุ่มแล้วรดน้ำ จากนั้นยังไม่ต้องดูแลอะไร เพียงให้น้ำตามความเหมาะสม พอถึงราวเดือนธันวาคมจะเริ่มมีดอก พอใกล้เข้าหน้าฝนจึงใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 สำหรับปัญหาโรค/แมลงไม่ค่อยพบ แต่จะฉีดพ่นด้วยสารชีวภาพ

คุณประสิทธิ์ บอกว่า ปีใดที่ตั้งใจทำสาวต้นเงาะ พอปีถัดไปจะได้ผลผลิตดกมาก ซึ่งจะมีรายได้จากผลผลิตต่อต้นราว 500-1,000 บาท ทั้งนี้การทำสาวจะพิจารณาจากหลายปัจจัยประกอบ คุณสมบัติเงาะที่สวนจะเนื้อแห้ง กรอบ หวาน สำหรับความหวานไม่ได้ดูแลอะไรเป็นพิเศษ อาจเกิดจากลักษณะของดิน ดังนั้น จึงเป็นความหวานที่เกิดจากธรรมชาติล้วน

“เงาะให้ผลผลิตเฉลี่ย ต้นละ 200 กิโลกรัม จะเก็บพร้อมกันครั้งเดียวในราวกลางเดือนกรกฎาคม เพราะต้องการประหยัดต้นทุนค่าแรง เพราะเงาะราคาขายไม่สูงมาก แล้วไม่แน่นอน บางปีราคาจากสวน กิโลกรัมละ 20 บาท บางปีเหลือแค่ 10 บาท แม้การปลูกเงาะจะมีต้นทุนไม่มาก แต่ต้นทุนค่าแรงก็ควรจะน้อยด้วย เพื่อประกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน”

ทุเรียนในสวนแห่งนี้จะปลูกร่วมกับมะละกอฮอลแลนด์ โดยให้มะละกอเป็นพี่เลี้ยง และการปรับพื้นที่ปลูกจะไถยกร่องลูกฟูก ขนาดกว้าง 3 เมตรกว่า สูง 50 เซนติเมตร ความยาวตามพื้นที่ ต้นทุเรียนปลูกระหว่างมะละกอ หลุมทุเรียนลึกเสมอปากถุงต้นพันธุ์ ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ให้ทุเรียนกินปุ๋ยร่วมกับมะละกอไปด้วยกัน เป็นสูตรเสมอ 15-15-15/16-16-16 ใช้สลับกับปุ๋ยหวาน สูตร 13-13-21 พร้อมกับปุ๋ยคอกประมาณครึ่งตัน ทั้งนี้หลังจากผ่านไปประมาณ 3 ปี จึงไถมะละกอแล้วเริ่มบำรุงทุเรียนตามขั้นตอน

ดอกทุเรียนเริ่มติดประมาณเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ช่วงนี้ต้องใส่สูตรเสมอจนดอกส่งกลิ่นจึงหยุดใส่ปุ๋ยแล้วลดปริมาณน้ำลง เพื่อเลี่ยงการแตกใบอ่อน พอดอกบานแล้วทางแย้เริ่มแห้งจะค่อยๆ เพิ่มปริมาณน้ำทีละน้อยจนมีผล เมื่อผลมีขนาดเท่ากระป๋องนมจึงกลับมาให้น้ำได้ตามปกติ พร้อมไปกับการใส่ปุ๋ยที่เน้นแคลเซียม อย่าง 15-0-0 ให้สลับกับสูตรเสมอ ส่วนฮอร์โมนจะใส่หรือไม่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของใบ ถ้าใบมีขนาดใหญ่ เขียว ก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่เพื่อจะได้ลดต้นทุน

ก่อนจะเริ่มทำลูกทุเรียน จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอเป็นหลัก หรืออาจสลับกับสูตรหน้าสูง อย่าง 27-12-6 ในช่วงที่ต้องการกระตุ้นใบ จะใส่เดือนละครั้งเพื่อเร่งการเจริญเติบโต สำหรับปุ๋ยในช่วงบำรุงผล ควรใส่น้อยๆ แต่บ่อยครั้ง คือรอบละ 2 ซีด ให้แบ่งเฉลี่ย ประมาณ 2 เดือน อีกทั้งการให้ปุ๋ยทุเรียนก่อนเก็บผลผลิตจะใส่ปุ๋ยสูตร 15-5-25 ใส่ครั้งเดียวจำนวน 1 กิโลกรัม หรือแบ่งใส่สัก 3 ครั้ง ก็ได้เพื่อเพิ่มคุณภาพเนื้อ จากนั้นจะหยุดใส่ปุ๋ยก่อนเก็บผล 1 เดือน



ยังคงดูแลให้ปุ๋ยอย่างดี แม้อายุเกือบ 30 ปี ยังให้ผลผลิตคุณภาพ

แม้คุณภาพทุเรียนที่บ้านไร่ถึงจะไม่ได้ปลูกเพื่อส่งออก แต่ก็ต้องควบคุมมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการปิดดอก แต่งดอก แต่งผล ฉะนั้น แนวทางนี้จะทำให้ต้นทุเรียนที่มีอายุ 5-6 ปี จะได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น ประมาณ 30 ลูก และมีน้ำหนักผลละประมาณ 3 กิโลกรัม

คุณขจรศักดิ์ ชี้ว่าคุณภาพผลไม้ที่บ้านไร่หลายชนิดส่วนมากจะพบว่า มีเนื้อแห้ง กรอบ โดยเฉพาะกลิ่นทุเรียนเท่าที่สังเกตจากตัวเองและหลายคนบอกกันว่าไม่ฉุนมาก เนื้อหนา เมล็ดลีบ จนทำให้ทุกคนต่างตั้งใจต้องกลับมาซื้อซ้ำอีกหรือความหวานมะละกอฮอลแลนด์ วัตได้ 16-17 บริกซ์ ทั้งนี้ลูกค้าที่มาซื้อมะละกอจะเป็นพ่อค้าจากตลาดไทและสี่มุมเมือง มารับที่สวน ส่วนทุเรียนกับเงาะขายในอุทัยธานีก็ยังไม่พอเลย



ชุดนี้เก็บไว้ได้ทุกลูก

การดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนนำมามาตรฐานการปลูกไม้ผล จึงทำให้สวนของครอบครัวเดี่ยวเจริญสินได้รับการรับรองให้มีมาตรฐาน GAP ส่งผลทำให้ทุเรียน เงาะ ตลอดจนผลไม้อื่นที่ปลูกในสวนแห่งนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนยังมีไม่พอขายในจังหวัดอุทัยธานีเลย

ครอบครัวเดี่ยวเจริญสิน นับเป็นหนึ่งในหลายสวนผลไม้ของจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบความสำเร็จ สามารถปลูกไม้ผลชนิดต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จนทำให้บรรดานักชิมไม้ผลจากทั่วทุกสารทิศต่างจับจองเดินทางไปยังจังหวัดนี้กันอย่างคับคั่ง สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ผลไม้ที่จังหวัดอุทัยธานี ... อร่อยไม่เป็นรองใคร!!

หากมีโอกาสเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานี อย่าลืมแวะไปชิมผลไม้จากในสวนของ คุณประสิทธิ์ และ คุณจรศักดิ์ โทรศัพท์นัดหมายได้ที่เบอร์ 088-751-5916 หรือ 095-334-0443